

HỌC TẬP NỘI TRÚ

NỘI TRÚ TẠI WESLEY



WESLEY COLLEGE

MELBOURNE AUSTRALIA • SINCE 1866

A True Education

CÙNG SỐNG VÀ HỌC TẬP



Chương trình Học tập Nội trú của Wesley cung cấp một môi trường an toàn tại khu đô thị Melbourne, là nơi việc học tập và sinh hoạt được kết nối chặt chẽ với nhau.

Học tập Nội trú là một chương trình đổi mới, đặt học sinh làm trung tâm dành cho học sinh từ Lớp 9 đến Lớp 12 đến từ cả trong và ngoài nước Úc. Từ các khóa học trong chương trình đến kiến trúc và vị trí của nhà trường, tất cả đều được thiết kế để nâng cao việc học tập của học sinh.

Chương trình nội trú tại Wesley được xây dựng dựa trên nền tảng thành công hơn một thế kỷ qua của việc học tập nội trú với chương trình hiện đại, toàn diện được thiết kế cho học sinh ngày nay.

Phương pháp học tập toàn diện của Wesley - một nền Giáo dục Đích thực - là cam kết nhiệt thành của chúng tôi đối với sự phát triển toàn diện của trẻ trong môi trường đồng giáo dục hòa nhập.

Học sinh nội trú của chúng tôi sống và học tập cùng nhau, tiếp cận những trải nghiệm dạy và học chưa từng có của Trường Quốc tế IB và chương trình giảng dạy nội trú được thiết kế cho học sinh nội trú Lớp 9 đến Lớp 12.

Học tập Nội trú là mái ấm xa nhà. Mô hình chăm sóc toàn diện của chúng tôi do nhóm phúc lợi tận tâm cung cấp, có các cố vấn trực tiếp, đảm bảo chăm sóc liên tục và môi trường an toàn cho tất cả mọi người.

Cơ sở vật chất phục vụ Học tập Nội trú đa năng là nơi hội tụ học sinh từ nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng. Điều này giúp cho học sinh có cơ hội độc đáo trong sinh hoạt, học tập và cùng nhau phát triển.

MỘT TRUYỀN THỐNG TUYỆT VỜI CỦA WESLEY

'Ra mắt vào năm 2016, Học tập Nội trú không phải là yếu tố hoàn toàn mới với Trường; mà về nhiều phương diện, chương trình có thể được xem là một yếu tố lâu đời trong DNA của nhà trường.'

Chương trình được xây dựng trên nền tảng chiều dài lịch sử nội trú hơn một thế kỷ và nhiều thập kỷ giáo dục ngoài trời, cũng như các chương trình học tập nội trú được đánh giá cao của chúng tôi - Clunes (2000) tại miền đông quê bang Victoria và Yirralay/ Wesley Studio School (2010) tại Leopold Downs thuộc Vùng Kimberley bang Tây Úc.'



Nick Evans
Hiệu trưởng



Một *chương trình* Giáo dục Đích thực là chương trình phát triển con người toàn diện, **không chỉ về mặt tâm trí.**



TRIẾT LÝ TỔNG HỢP, XEM HỌC SINH LÀ TRUNG TÂM

Wesley công nhận rằng học sinh là con người toàn diện gồm trí tuệ, cảm xúc, thể chất, xã hội, văn hóa và tâm linh. Trải nghiệm Học tập Nội trú được thiết kế với chủ đích nâng cao trình độ phát triển trên từng phương diện này.

TRÍ TUỆ

Học sinh được tự do chọn trong rất nhiều chương trình học tập được quốc tế công nhận. Sau chương trình học tập ban ngày, nhà trường cũng tổ chức các lớp dạy kỹ năng sống và kèm cặp về học thuật để hỗ trợ học sinh phát triển cả về mặt học tập và con người.

TÂM LINH

Học sinh có thể tìm nguồn hỗ trợ tâm linh thông qua chăm sóc mục vụ và bằng cách làm việc với thầy cố vấn.

CẢM XÚC

Học sinh được nhiều nhân viên hỗ trợ chặt chẽ bao gồm chuyên gia cố vấn nội trú tại chỗ, chuyên gia cố vấn trong nhà trường, y tá và chuyên gia tư vấn sức khỏe và an sinh, và một cấu trúc chăm sóc mục vụ tích hợp.

VĂN HÓA

Học sinh học cách thấu hiểu nhiều nền văn hóa; đây là kỹ năng quan trọng trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa.

XÃ HỘI

Học sinh nội trú hình thành tình bạn trọn đời với cả học sinh học ca ngày và các học sinh nội trú khác. Các em hỗ trợ và dẫn dắt học sinh nội trú nhỏ tuổi hơn, và tham gia đầy đủ vào đời sống trường lớp và các hoạt động của trường.

THỂ CHẤT

Học sinh có thể sử dụng tất cả cơ sở giải trí trong khuôn viên trường và nguồn hỗ trợ y tế từ trung tâm y tế.

‘Chương trình Học tập Nội trú mang lại trải nghiệm mới mẻ cho học sinh trong những năm cuối thời học trò. Có những trải nghiệm học tập thú vị và cơ hội giáo dục cho mọi học sinh. Các chương trình và cấu trúc của nhà trường tập trung vào việc phát triển tổng lực giữa sinh hoạt của học sinh và kinh nghiệm xã hội, văn hóa và học tập ở trường, và chuẩn bị cho các em vào đời thành công sau khi ra trường.’



Sean Cox

Giám đốc Chương trình Học tập Nội trú





Mỗi nhà đều có lò sưởi và khu vực phòng khách chung



Mỗi phòng chứa hai học sinh và bao gồm một phòng tắm riêng



THIẾT KẾ ĐƯƠNG ĐẠI NỔI BẬT

Chương trình Học tập Nội trú có kiến trúc được thiết kế thành một chuỗi khu nhà riêng biệt nằm ngay tại cơ sở Glen Waverley.

Sinh hoạt trong khuôn viên trường cung cấp môi trường an toàn và an ninh cũng như sự thuận tiện khi sử dụng các cơ sở học tập và giải trí hiện đại và tiếp cận nguồn giáo viên hỗ trợ.

CẤU TRÚC NỘI TRÚ

KHU NHÀ NỘI TRÚ

Chương trình Học tập Nội trú gồm tám khu nhà cho nam sinh và nữ sinh cư trú hoàn toàn riêng biệt. Mỗi khu nhận tối đa 16 học sinh cùng lứa tuổi. Ngoài ra còn có ba khu dành cho nhân viên phụ trách chính.

PHÒNG ĐÔI VÀ PHÒNG ĐƠN

Phòng dành cho học sinh lớp 9 và 11 là phòng đôi. Phòng đơn dành cho học sinh lớp 12, với không gian rộng rãi để học riêng. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng.

PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP

Mỗi học sinh đều có phương tiện học tập riêng trong phòng của mình. Học sinh cũng được sử dụng thư viện trong thời gian học tập, dưới sự giám sát của nhân viên khu nội trú và cơ sở.

KHU VỰC ĂN UỐNG CHUNG

Học sinh được sử dụng không gian ăn uống chung để dùng bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Khu vực có sức chứa 240 chỗ ngồi và liền kề khu vực giải trí. Cả học sinh học ca ngày và học sinh nội trú đều dùng bữa cùng với nhau. Trong thực đơn luôn có các bữa ăn tươi, ngon và bổ dưỡng.



TẬN DỤNG TỐI ĐA TỪNG NGÀY

Học sinh nội trú của chúng tôi đều tích cực trong mọi lĩnh vực thuộc cuộc sống học đường, và tận dụng tối đa số lượng và chất lượng của các chương trình ngoại khóa phong phú, bao gồm thể thao, âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, cũng như các câu lạc bộ, ủy ban học sinh và cơ hội lãnh đạo.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐA DẠNG

Wesley nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc và các trải nghiệm toàn diện. Có nhiều lộ trình học tập cho học sinh nội trú lựa chọn và các chương trình buổi tối và cuối tuần giúp hỗ trợ học sinh.

Tất cả học sinh đều hoàn thành Chương trình Trung học Tú tài Quốc tế vào năm lớp 9 và 10, trước khi chọn lộ trình giáo dục tiếp theo cho những năm cuối cùng:

- Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB DP)
- Chứng chỉ Giáo dục bang Victoria (VCE)/ Giáo dục và Đào tạo nghề (VET)

GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP

Chương trình học tập củng cố vào buổi tối có kết cấu giúp học sinh ôn lại những nội dung đã học hôm đó. Các chuyên gia cố vấn và giảng viên Đại học giàu kinh nghiệm hướng dẫn từng nhóm nhỏ và hỗ trợ học tập cho từng cá nhân để giúp học sinh hoàn thành bài tập về nhà và bài tập dự án.

Học sinh giao tiếp thường xuyên với nhau và với thầy cô giáo và nhân viên trong chương trình Học tập Nội trú. Điều này có nghĩa là tình hình an sinh trong học tập, xã hội và cảm xúc được hỗ trợ cả trong và ngoài lớp học.

NHÂN VIÊN TRONG KHU NỘI TRÚ

Trường Wesley chăm sóc đặc biệt cho riêng từng học sinh. Mỗi khu nhà đều có đội ngũ cố vấn tận tụy sinh hoạt tại chỗ, họ đảm nhiệm công tác giám sát 24/7 và ngủ lại qua đêm trong khu nội trú.

Với đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp và đa dạng, mỗi một học sinh đều có thể nhận được sự chăm sóc cá nhân và hỗ trợ để phát triển trong môi trường mới.

Ngoài ra, Giám đốc và Phó Giám đốc chương trình Học tập Nội trú đều sinh hoạt ngay trong khuôn viên trường kề bên khu học sinh nội trú và đều túc trực 24/7.

AN TOÀN VÀ AN NINH

Sự an toàn cho con bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mỗi học sinh được cấp riêng một thẻ quét điện tử, cho phép đi vào khu nhà của riêng mình, cũng như các khu vực chung.

Nhân viên an ninh tại chỗ được hỗ trợ bởi công cụ giám sát video sân bãi. Mỗi tối các tòa nhà và cổng trường đều được khóa, và mọi khu cư trú đều được gắn thiết bị cảnh báo.

Khi được cha mẹ chấp thuận từ trước, học sinh có thể đi mua sắm ở khu vực địa phương hoặc xin nghỉ trong ngày hoặc ngủ lại qua đêm để thăm gia đình hoặc bạn bè. Cha mẹ cần phải nộp đơn xin nghỉ nêu rõ tên chủ nhà và danh sách những người được cha mẹ đồng ý cho học sinh đến thăm.

CỘNG ĐỒNG THÂN THIỆN

Khi học sinh mới lần đầu đến với Chương trình Học tập Nội trú, chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo các em cảm thấy được chào đón ở nơi có thể là thành phố hoặc quốc gia mới đối với học sinh nội trú.

Sự đa dạng của các chương trình xã hội giúp học sinh hòa nhập và kết bạn mới cả trong Khu nội trú của mình và với những học sinh nội trú khác. Học sinh nội trú của chúng tôi thường tạo thành một nhóm gắn bó chặt chẽ với nhau trong nhóm học sinh lớn hơn trong khuôn viên trường.

Học sinh được khuyến khích giữ liên lạc thường xuyên với bạn bè và gia đình bên ngoài nhà trường qua các cuộc gọi video và email, đồng thời giúp tự quản lý việc sử dụng công nghệ của mình.

CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO

Mỗi sáng thứ Bảy, toàn Trường tham gia chơi thể thao, với hơn 680 đội tranh tài ở 19 môn thể thao khác nhau trong suốt cả năm.

Mọi sở thích và tài năng đều có không gian thi thố. Học sinh nội trú được sử dụng các cơ sở thể thao mở rộng trong toàn bộ khuôn viên trường. Danh sách bao gồm năm sân bầu dục, một bể bơi trong nhà, phòng tập thể dục, sân bóng rổ, đường chạy điền kinh, sân khúc côn cầu, sân tennis, sân bóng rổ netball và sân chơi môn cricket, bóng đá và bóng đá kiểu Úc.





MỘT NGÀY ĐIỂN HÌNH

6:30 – 8:00 SÁNG

Tập thể thao buổi sáng, tập nhạc và diễn tập quanh khuôn viên trường. Phòng tập tạ và điều hòa mở cửa cho bất kỳ ai thích tập thể dục vào buổi sáng.

7:00 – 8:15 SÁNG

Nhiều món ăn sáng tốt cho sức khỏe được cung cấp, bao gồm cháo và các món ăn quốc tế khác nhằm giúp học sinh cảm thấy như ở nhà.

NGÀY ĐI HỌC

Sau khi ăn sáng, học sinh chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đến lớp học và các khu học tập. Học sinh thường sẽ gặp bạn bè trong nhóm trước khi bắt đầu đến lớp.

12:30 TRƯA

Bữa trưa được phục vụ tại phòng ăn trong Khu Học tập Nội trú. Học sinh bán trú và nội trú cùng dùng bữa tại phòng ăn vào giờ ăn trưa.

3:30 CHIỀU

Sau khi kết thúc các lớp học buổi chiều, học sinh có thể bắt đầu tập thể thao hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa khác hoặc quay lại Khu Học tập Nội trú để làm bài tập về nhà.

TAN HỌC

Học sinh có thể nhờ giáo viên đứng lớp hướng dẫn, tham gia nhóm học tập nhỏ với sự hướng dẫn của các Cố vấn Chương trình học tập nội trú để được hỗ trợ học tập hoặc tự mình làm các bài tập được giao.

BUỔI TỐI

Sau bữa tối, học sinh nội trú thường dành thời gian giao lưu tại khu nội trú của mình hoặc đến phòng tập thể dục với huấn luyện viên cá nhân hoặc trung tâm thể thao.

Vào các buổi tối khác, học sinh có thể tham gia các chương trình giảng dạy nội trú với các lớp học như học viết sơ yếu lý lịch, làm việc để lấy chứng chỉ pha chế,

hoặc nghe diễn giả truyền cảm hứng trình bày tại phòng ăn.

Các diễn giả khách mời bao gồm các chuyên gia dinh dưỡng thể thao, nhà thần kinh học và bác sĩ về giấc ngủ. Ngoài ra, còn có các hội thảo về sức khỏe tinh thần dành cho các nam và nữ sinh như một phần trong chương trình phúc lợi của chúng tôi.

Sau bữa tối, mọi người trở về Khu Nội trú của mình.

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc họp trong Khu Nội trú để ghi nhận thành tích của các bạn học và thảo luận các sự kiện liên quan sắp tới.

Mỗi một Khu Nội trú là một cộng đồng thu nhỏ sẵn sàng hỗ trợ tất cả mọi thành viên.

SÁNG THỨ BẢY

Khuôn viên trường luôn náo nhiệt vào các buổi sáng Thứ Bảy với các trận đấu thể thao APS, bao gồm 19 môn thể thao khác nhau được tổ chức quanh năm. Các buổi tập nhạc và nhiều hoạt động khác diễn ra vào buổi chiều. Mỗi một mùa trong ba mùa, học sinh phải chọn một môn thể thao và chúng tôi sẽ thi đấu với các trường khác vào sáng Thứ Bảy.

CUỐI TUẦN

Khi kết thúc một tuần học bận rộn, học sinh nội trú có thể thư giãn với các trò chơi và hoạt động vào tối Thứ Sáu. Sống ở Melbourne có nghĩa là bạn có thể đến bãi biển, tham gia các lễ hội và sự kiện trong thành phố, các trận đấu bóng đá với những học sinh nội trú khác hoặc mua sắm gần đó.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NỘI TRÚ

Chương trình giảng dạy nội trú bao gồm tám chương trình: hoạt động; phúc lợi; tìm hiểu văn hoá; kỹ năng tương lai; dịch vụ cộng đồng; phát triển kỹ năng lãnh đạo; nâng cao kiến thức và chương trình công nhận học sinh lớp 12 của chúng tôi khi các em tốt nghiệp.



GẶP GỠ HỌC SINH NỘI TRÚ CỦA CHÚNG TÔI

Cộng đồng của chúng tôi tại Khu Học tập Nội trú rất đa dạng và tuyệt vời với các sinh viên địa phương, nông thôn và quốc tế. Cộng đồng của chúng tôi phản ánh tính đa dạng là nền tảng của Wesley, và tạo cơ hội cho học sinh học cách liên hệ giữa các nền văn hóa, thấm nhuần thế giới quan độc đáo sẽ phục vụ các em suốt đời.



MEIKA KING

Meika là một trong những vận động viên cricket nổi bật của Wesley, đã làm nên lịch sử với tư cách là nữ sinh đầu tiên được chọn vào đội cricket nam của Wesley Firsts trong lịch sử hơn 150 năm của trường. Meika tham gia cùng hàng ngũ các vận động viên như Meg Lanning - người đã trở thành Đội trưởng đội cricket Úc - là một trong số ít nữ sinh chơi cricket ở cấp độ APS trong thời gian còn đi học.

Là vận động viên ham mê cricket từ khi còn trẻ, từ quê hương Sale ở vùng Victoria, Meika đã theo học chương trình nội trú Wesley để tiến gần hơn tới chương trình huấn luyện môn cricket ở Melbourne. “Trở thành cô gái đầu tiên trong đội cricket của Wesley là một trải nghiệm mới mẻ đối với mọi người, và mặc dù ban đầu tôi hơi lo lắng về ý tưởng này, nhưng giờ tôi cảm thấy rất biết ơn vì tôi đã có thể làm được điều đó và được chào đón vào một đội có nền văn hóa tuyệt vời như vậy.”

Với tư cách là Hội trưởng đầu tiên của Chương trình Học tập Nội trú, Meika thường xuyên đưa ra phản hồi cho các nhân viên, đưa ra các sáng kiến và đề xuất về các trải nghiệm nội trú bao gồm phục vụ ăn uống, các hoạt động, phân bổ phòng và nghỉ phép.

Sống trong khuôn viên trường gần với các cơ sở thể thao, lớp học và giáo viên đã “cho phép tôi tham gia nhiều chương trình hơn và cho tôi nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc học tập của mình.”

Cô nói: “Hiện giờ tôi đang ở Wesley và là một thành viên của Chương trình Học tập Nội trú. Chương trình đã giúp tôi mở mang tầm mắt hơn rất nhiều về những gì tôi đang phấn đấu đạt được trong cuộc sống.”



SCARLETT VÀ REILLY CROGAN

Hai chị em ruột Scarlett và Reilly thích học tại Wesley đến nỗi khi gia đình họ chuyển ra nước ngoài, cả hai đều trở về Wesley để học nội trú tại Khu Học tập Nội trú. Đoàn tụ với bạn bè và tiếp tục học tập tại Wesley là những động lực to lớn thúc đẩy họ làm vậy.

Có nhiều cơ sở vật chất đa dạng ngay gần khuôn viên là một điểm cộng lớn đối với hai chị em. “Là một vận động viên bơi lội thi đấu, tôi dành phần lớn thời gian trong tuần để tập luyện. Vì tôi có rất ít thời gian nên việc có cơ hội ở gần trường rất có lợi cho bản thân tôi vì nó giúp tôi có thêm thời gian và môi trường tốt hơn,” Scarlett nói.

Có các giáo viên và cố vấn kề bên đã giúp cả Reilly và Scarlett trong việc học tập tại trường. Reilly chia sẻ rằng “Tất cả các cố vấn sống ngay trong khuôn viên trường đều có bằng cấp và/hoặc lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Nhờ đó, tôi có thể nhận trợ giúp cho các lớp Khoa học Thể thao và Toán học,”

Scarlett cho biết rằng “Điều tôi thực sự yêu thích ở cộng đồng Wesley là sự gần gũi và kết nối với con người và không gian. Tôi cảm thấy may mắn khi có nhiều cơ sở vật chất đến vậy ngay gần bên, và việc trở thành thành viên của cộng đồng Học tập nội trú rất hữu ích.”



AARYA MODI

Chuyển đến từ Nigeria, nơi cô theo học trường quốc tế, Aarya đã bắt đầu theo học tại Wesley College vào năm lớp 9. Là học sinh nội trú mới, ban đầu cô cảm thấy hơi choáng ngợp, nhưng sau đó lại cảm thấy thoải mái trong cộng đồng thân thiện. Cô nói “Mọi người làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Đây cũng là điều mà tôi vô cùng biết ơn.”

Cô ấy khuyến khích tham gia vào các hoạt động do Chương trình Học tập Nội trú tổ chức là một cách hay để dễ dàng kết bạn mới. Cô ấy thích đua xe mini (go-carting), trượt patin và đi bộ, và đã có nhiều cơ hội gắn bó với những học sinh nội trú khác.

Cô ấy cho hay các học sinh khác đều “trở thành anh chị em của mình,” và “Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ cho dù có chuyện gì xảy ra và không thể phủ nhận rằng mối quan hệ bạn tạo ra cực kỳ đặc biệt.”

Việc các cố vấn làm việc với các học sinh nội trú ở mỗi Khu nội trú là cơ chế hỗ trợ quan trọng cho nhiều học sinh nội trú mới, giúp các em hòa nhập với môi trường học tập và nếp sống mới.

Các giáo viên đứng lớp cũng rất dễ gần, và đối với Aarya, thật dễ dàng để nhờ giúp đỡ hoặc sắp xếp các cuộc gặp với giáo viên khi sống ngay trong khuôn viên trường.

Theo Aarya mô tả, tất cả nhân viên tạo thành “nhóm những người cực kỳ tốt bụng, những người tận tâm cải thiện phúc lợi của chúng tôi và khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái.”

Cô chia sẻ thêm “Các mối quan hệ mà tôi có được khi học nội trú là những mối quan hệ sẽ kéo dài suốt đời, và những người này đã trở thành gia đình của tôi. Đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời mà tôi có được.”



Học sinh có quyền sử dụng không gian ăn uống chung có sức chứa 240 chỗ và chia sẻ cùng với tất cả các thành viên trong cộng đồng Trường Trung học



NHỮNG LỰA CHỌN NỘI TRÚ

NỘI TRÚ TOÀN THỜI GIAN

Học sinh nội trú cả bảy ngày bảy đêm một tuần trong suốt thời gian học.

NỘI TRÚ HÀNG TUẦN

Học sinh chỉ nội trú trong năm ngày và bốn đêm một tuần, đến trường lúc 8 giờ sáng thứ Hai và về nhà lúc 3:30 chiều thứ Sáu.

CÁCH NỘP ĐƠN

Để ghi danh cho con vào Trường Wesley và để đảm bảo giữ chỗ học trong chương trình Học tập Nội trú, vui lòng điền vào đơn đăng ký trực tuyến tại:

www.wesleycollege.edu.au/apply

Số suất học có giới hạn và sẽ được phân bổ dựa theo ngày nộp đơn. Nếu cha mẹ muốn thảo luận về đơn xin của con, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tuyển sinh Glen Waverley

Gọi điện thoại: 03 8102 6508

Email: gw.admissions@wesleycollege.edu.au

Truy cập: www.wesleycollege.edu.au/boardings



HỌC TẬP NỘI TRÚ

NỘI TRÚ TẠI WESLEY

Mã số doanh nghiệp ABN 55 611 238 540

Mã số đăng ký CRICOS 00354G



WESLEY COLLEGE

MELBOURNE AUSTRALIA • SINCE 1866

A True Education